



## Hoiana Resort & Golf

Tọa lạc trên bờ biển hoang sơ trải dài 4km, sở hữu tầm nhìn hướng biển tuyệt đẹp ra bán đảo Sơn Trà và cách di sản văn hóa thế giới phố cổ Hội An 20 phút, Hoiana Resort & Golf là khu nghỉ dưỡng phức hợp hướng biển hàng đầu châu Á, kết hợp hài hòa giữa tiện nghi đẳng cấp thế giới cùng nét quyến rũ và hoang sơ của miền Trung Việt Nam, mang đến cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời cùng người thân yêu.

Khu phức hợp Hoiana Resort & Golf sở hữu 4 khách sạn 5-sao đẳng cấp thế giới, bao gồm hai khách sạn thuộc

thương hiệu New World – New World Hoiana Beach Resort và New World Hoiana Hotel, Hoiana Hotel & Suites và Hoiana Residence. Mỗi khách sạn được thiết kế theo một phong cách riêng với tổng hơn 1.200 phòng nghỉ dưỡng và căn hộ hướng biển – được trang bị tiện nghi hiện đại, với các tính năng thân thiện với môi trường và trẻ em, nhằm mang đến một kỳ nghỉ thoải mái và đáng nhớ cho mọi thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó, nơi đây còn là điểm đến lý tưởng cho những cặp đôi đang tìm kiếm sự lãng mạn và riêng tư, hay dành cho các nhóm bạn với nhiều hoạt động trải nghiệm giải trí sôi động.

Hoiana Resort & Golf sở hữu sân golf Hoiana Shores Golf Club, được thiết kế theo tiêu chuẩn Championship 18 hố bởi thiên tài kiến trúc Robert Trent Jones Jr. Hoiana Shores Golf Club theo phong cách links course, nằm sát bên bờ biển nguyên sơ với địa hình đồi cát nhấp nhô cùng tầm nhìn hướng ra Cù Lao Chàm, sở hữu cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, mang đến những trải nghiệm đầy thử thách nhưng không kém phần thú vị, hấp dẫn dành cho các golf thủ ở mọi cấp độ. Hoiana Shore Golf Club được vinh danh là Top 100 sân golf hàng đầu thế giới, được tạp chí *Golf Travel* bình chọn là sân golf tốt nhất Việt Nam năm 2024.

Bên cạnh đó, quý khách đến với Hoiana Resort & Golf sẽ có cơ hội thưởng thức ẩm thực đa dạng và hào hạng tại hơn 20 nhà hàng và quán bar, đa dạng các phong cách ẩm thực Á, Âu đến từ các thương hiệu nổi tiếng được nhượng quyền như San Xi Lou, Lucky Court từ Hồng Kông, Obaltan từ Hàn Quốc (nhà hàng nướng BBQ), đến các nhà hàng hải sản tươi ngon Seafood Shack, nhà hàng Ý chuẩn vị Osteria, nhà hàng Grill hào hạng, hay quầy Bánh Mì & Noodle hấp dẫn tại Nox Beach Club – câu lạc bộ bãi biển lớn nhất châu Á với tổ hợp 4 nhà hàng và 2 quán bar sang trọng.

Được mệnh danh là khu phức hợp tốt nhất châu Á, Hoiana Resort & Golf luôn mang đến đa dạng các loại hình giải trí sôi động suốt ngày đêm tại NOX Beach Club với các màn biểu diễn DJ, múa lửa và các chương trình giải trí sôi động. Ngoài ra, các hoạt động giải trí biển như lướt sóng, chèo kayak sẽ mang lại trải nghiệm thú vị cho du khách.

Đối với các gia đình có con nhỏ, khu vui chơi trẻ em PLAY rộng 2.700m<sup>2</sup> là địa điểm không thể bỏ qua với các hoạt động vui chơi trong nhà và ngoài trời thú vị.

Mùa hè 2024, Hoiana Resort & Golf ra mắt “Siêu Lễ Hội Mùa Hè 2024” với nhiều các chương trình và sự kiện thể thao giải trí hấp dẫn như Lễ hội thả diều quốc tế và Giải đấu Boxing. Đa dạng các hoạt động giải trí vui chơi dành cho mọi đối tượng đang chờ đón du khách tại khu nghỉ dưỡng phức hợp tốt nhất châu Á.



## Heritage Fashion's Choice

**KHU NGHỈ DƯỠNG PHỨC HỢP  
HƯỚNG BIỂN | BEST BEACHFRONT  
INTEGRATED RESORT**

